

ĐH Ngoại ngữ, Ngân hàng, ĐH Bách Khoa, Y Hà Nội, Y Thái Bình... đều sử dụng điểm trung bình 3 năm học của các môn thi để tuyển sinh. Các trường lấy kết quả của kỳ thi quốc gia chung, nhưng có một số trường ĐH tự chọn.

Trao đổi với *VnExpress*, ông Trần Minh Dũng, trưởng phòng Đào tạo Học viên Ngân hàng cho biết, trường đã hoàn thành phương án thi năm 2015 và gửi Bộ GD&ĐT. Theo đó, mùa tuyển sinh tới, Học viên sẽ xét tuyển dựa theo kết quả của kỳ thi quốc gia chung, có một số trường do các ĐH tự chọn. Tổng hợp môn thi trường lấy kết quả thi những năm trước gồm: A, A1, D1.

Học viên Ngân hàng sẽ tuyển sinh với yêu cầu 3 môn thi ĐH có điểm trung bình điểm mỗi môn trong 3 năm THPT đạt từ 6,5 điểm trở lên.

Trường phòng Dũng cho biết, phương án tuyển sinh này có thể thiếu thời gian cho một số thí sinh những năm đầu học không tốt, sau bất ngờ vươn lên học giỏi thí sinh học kém một trong 3 môn thi. Tuy nhiên, để đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh đầu vào, tuyển chọn các thí sinh giỏi toàn diện nhất sẽ, nhà trường vẫn tiến hành tuyển sinh học bạ.



Năm 2015, nhiều trường ~~Đang bị ẩn~~ đã chọn phương án tuyển sinh dựa theo kết quả của kỳ thi quốc gia

H Y Hà Nội cũng tiến hành tuyển sinh đầu vào với tiêu chí tổng điểm trung bình 5 học kỳ THPT (6 học kỳ để với các thí sinh đã tốt nghiệp các năm trước) của mỗi môn: Toán, Hóa, Sinh phải trên 7 điểm với học bậc sĩ và trên 6 điểm với học cấp nhân. Trường sử dụng kết quả kỳ thi quốc gia chung do có một số trường ĐH tự chọn, 3 môn Toán, Hóa, Sinh để xét tuyển.

Một số thí sinh gọi là "VnExpress" bày tỏ mong muốn ĐHY thay đổi học lực vì có sự tuyển chọn tránh thi tốt thôi cho thí sinh chưa có sự chuẩn bị đáp ứng đủ vào đây. PGS Nguyễn Đức Hình, hiệu trưởng nhà trường ghi nhận ý kiến nhưng không đồng ý. "Chúng tôi không muốn phí 15.000 học sinh đăng ký. Các học sinh khi đăng ký thi vào Y đã tập trung học những môn trong khuôn khổ. Nếu điểm tổng kết các môn đó, mỗi năm không đạt từ 6-7 điểm thì kém quá. Năm nay các em thi xong mới đăng ký ngành học nên có nhiều học sinh ngành khác học tập mình. Chúng tôi lên phương án, dựa trên cái tổng thể, không thể vì một số cá nhân mà thay đổi được", PGS Hình nói.

HS Thái Bình, theo Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo của ĐHY, Ths. Bùi Thị Quỳnh Vân, năm 2015 nhà trường xét tuyển vào dựa theo điểm ba môn: Toán, Hóa, Sinh của kỳ thi quốc gia chung. Điểm học sinh học sinh và điểm báo cáo chất lượng thí sinh, trưởng trường chấp thuận. Yêu cầu là, tổng điểm trung bình điểm trong 5 học kỳ của 3 môn thi phải trên 19,5 (tổng điểm trung bình của các môn trong 5 học kỳ phải đạt 3 môn là 19,5). Theo Ths Vân, cách tính này sẽ giảm bớt thi tốt thôi cho thí sinh khi các em có thể dùng điểm của môn này "đổi" cho môn khác học để điểm của năm này "đổi" cho năm học tiếp theo.

HS Bách Khoa Hà Nội, mùa tuyển sinh năm 2015 sẽ bổ sung thêm học các môn cho một số ngành, trên các môn thi tuyển sinh. Ví dụ, ngành Kỹ thuật Hóa học ngoài thi khối A năm trước, sẽ thi thêm khối thi A3 (Toán, Hóa, tiếng Anh). Ngành Công nghệ thực phẩm, ngoài thi khối A sẽ thêm khối B cho học sinh có nhiều học sinh.

Cũng như những ĐHY khác, trường Bách Khoa Hà Nội chỉ sẽ đăng ký thi quốc gia thí sinh thi tốt nghiệp do các trường ĐHY chấp thuận, không nhận thí sinh thi tốt nghiệp dựa trên phương án.

Trường tiến hành tuyển sinh với yêu cầu tổng điểm trung bình điểm trong 6 học kỳ của 3 môn thi (tổng điểm học sinh và tổng ngành) phải trên 20 điểm. Thí sinh có điểm thi quốc gia chung dù cao nhưng không đáp ứng đủ điểm để vào học sinh trên văn bản. "Chúng tôi muốn học sinh có phong độ tốt nhất, bên ngoài trường THPT", trưởng phòng Đào tạo ĐHY Bách khoa Hà Nội, Nguyễn Phong Điền nói.

HS Ngô Đình năm 2015 xét tuyển vào dựa trên kết quả thi quốc gia của các môn thi do các ĐHY chấp thuận. Tiêu chí sàng lọc học sinh của trường là thí sinh phải có điểm tổng kết trung bình của ba năm THPT từ 6,5 điểm trở lên.

Quản lý Trang